



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 91/2544

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายต่างๆเพื่อรับผิดชอบการกำหนดนโยบายของธปท. จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) รวมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาธปท.ด้วย

ดร.บัณฑิต นิจินตวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ในฐานะโฆษกธปท. เปิดเผยว่าผู้ว่าการธปท. ได้ลงนาม ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีกรรมการ 8 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าการเป็นประธาน กรรมการได้แก่ รองผู้ว่าการ 2 ท่าน ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3 ท่าน ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตลาดการเงินและบริการเงินสำรอง สายตลาดการเงินและผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มีบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา 2 คน คือ นายอรรถ ธรรมโน และนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ในการกำหนดกรอบนโยบายการเงินที่เหมาะสม กำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งกำหนดแนวนโยบายการบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) มีกรรมการ 7 คน โดยมีผู้ว่าการเป็นประธาน และกรรมการอีก 6 คนประกอบด้วย รองผู้ว่าการ 2 ท่าน ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3 ท่าน และมี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ มีบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา จำนวน 2 ท่าน คือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนางสาวพจนีย์ ชนวนานิช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้ กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดำเนินนโยบายว่าด้วยการกำกับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้ความเห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบการแก่สถาบันการเงิน กำหนด แนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ที่ประสบปัญหาและอนุมัติการเข้าแทรกแซง รวมถึงอนุมัติการออกและ ปรับปรุงแก้ไขประกาศ คำสั่งหรือกฎระเบียบว่าด้วยการ กำกับดูแลสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเงินแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุม คณะผู้บริหาร (คปร.) โดยมีหน้าที่ดังนี้ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการเงินแก่ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

9 กรกฎาคม 2544